



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑, ๒๑ มูลค่าข่าว ๕๑๒,๕๖๐.- -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 21  
ไม่เจรจา...ไม่จบ

# ไม่เจรจา... ไม่จบ



“

มนุษย์มีดำ มีขาว มีถูกมี  
ผิด มีดีมีชั่ว มีเที่ยงตรง  
คดงอ มีใจที่ยากแท้  
หยั่งถึง รู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ  
ขอเราชาวไทยให้เกียรติ  
สิทธิซึ่งกันและกัน  
เคารพความเป็นอยู่  
มีอยู่คือความเท่าเทียม  
ในความเป็นคนไทย  
มาหาแนวทางกำจัดคน  
ขี้โกงให้ออกจากวิถีอำนาจ

”

**ก**ารแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างเป็น  
เรื่องสำคัญที่สังคมไทยหา การยึด  
กฎเกณฑ์กติกา คือการแสวงหาที่จะเกิด  
ขึ้นโดยด่วน เกือบ 6 เดือนที่สังคมไทย  
อยู่ในภาวะขัดแย้ง จนหลายคนตกผลึก  
ความคิดแล้วว่า ถึงเวลาหาทางเจรจ  
ได้หรือยัง การหาทางออกประเทศต้อง  
เกิดขึ้นด่วน เป็นไปอย่างจริงจัง และเป็น  
แนวทางที่มีมาตรฐาน ทั้งสองฝ่ายมีมวลชน  
ที่รักศรัทธาตามอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่ง  
เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจและไม่หมิ่นเกียรติ สิ่ง  
สำคัญคือยิ่งคือ แกนนำทั้งสองฝ่าย จะทำ  
อย่างไรให้เป็นไปในทิศทางที่ยอมรับร่วม  
กันทั้งสองฝ่าย

ผู้เขียนเชื่อว่าการเริ่มต้นผ่อนปรน  
เจรจจำเป็นก่อนการเผชิญหน้าทำ  
การนองเลือด แกนนำมวลชนทั้งสองฝ่าย  
เริ่มเตรียมนัดระดมพล เผชิญหน้ากลาง  
เดือนเมษายน ทั้งอากาศร้อน อารมณ์แรง  
การยึดเยื้อจะนำไปเกิดสิ่งที่เป็นความสูญ  
เสียชีวิตทรัพย์สิน การถอยร่นต่อความ  
ก้าวหน้าของชาติ ความน่าเชื่อถือด้าน  
ปชต.หายไป ระบบ ระเบียบที่เราสร้างไว้  
อาจพิกลพิการ บ้านเมืองขาดการเคารพ  
ในต้วบทกฎหมาย หายนะอยู่เบื้องหน้า  
เราๆ ท่านๆ ที่กำลังแสวงหาความชอบ  
ธรรมทั้งสองฝ่ายที่ชี้หน้าว่าเอาไปเลวมา  
โกงไปโกงมาประกาศยึดทรัพย์ ประกาศ

จับตัว ประกาศอะไรต่อมิอะไร ด้วยวาท  
กรรมให้เกิดความสะใจ สิ่งที่เสียหายคือ  
ระบบระบอบการปกครอง พร้อมทัศนคติ  
ความเกลียดชังความเป็นคนไทยที่มีแบบ  
อย่างจารีตที่ฝังาม

นักการเมืองไทยไม่มีแนวทางหา  
ทางออกด้วยวิถีไทยแบบคุยกันบ้าง  
เลยหรือ คำว่า “The Politic is the art  
of compromise” ยิ่งก้องหูบ้างไหม  
การพาดฟันต่อสู้ ต่อต้านให้ตายไปข้าง  
ใดข้างหนึ่ง ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้  
แบบยั่งยืน ทำไมจึงไม่หันมาร่วมกันจัด  
ระบบให้ยอมรับร่วมกัน ด้วยช่วงเวลา  
โอกาสที่ทุกคนกระหายอยากให้มีการ

จัดการแบบใหม่ที่เรียกว่าการปฏิรูปก่อนหรือหลังเลือกตั้ง

แต่ก่อนปฏิรูปทำไมเราไม่หันมาคุยกันทุกฝ่ายก่อนเพื่อให้การปฏิรูปเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้

**ใ**นเชิงสังคมวิทยาเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบ วิน วิน เสมอ การหาทางออกให้แก่นำ กปปส. การหาทางพูดคุยด้วยทุกฝ่ายแบบรัฐศาสตร์ โดยเน้นการเข้าใจเป้าหมายปฏิรูป เพื่อความก้าวหน้าของชาติเป็นที่ตั้ง การยอมรับร่วมกันไม่ใช่แค่แก่นนำสองฝ่าย ไม่ใช่นายกฯ และผู้นำฝ่ายค้าน สิ่งที่จะต้องทำเบื้องต้นประเด็นแรกคือ การให้ทุกคนมาออกเสียงเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นตัวแทนพูดคุยและก่อนเลือกตัวแทนเราต้องมายอมรับร่วมกันในวิถีสำคัญ ต้องมาลงสัตยาบันกันก่อนว่า เมื่อเลือกตัวแทนเรียบร้อย ต้องทำเรื่องแรกคือ การมากำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ที่เราเรียกว่าปฏิรูป ในหลายมิติ ทั้งแนวการเลือกตั้ง การจัดการคอร์รัปชัน การจัดการระบบข้าราชการ การจัดแนวทางนักการเมือง การมีมาตรฐานองค์กรอิสระอื่นๆ อีกมากมาย ในเวลา 1 ปี จึงมีการเลือกตั้งใหม่

ผู้เขียนยังไม่เห็นทางสว่างใดมากไปกว่าที่เห็น อำนาจที่ได้มาต้องพร้อมกฎระเบียบ กติกา ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันสำคัญจะเป็นคนดีหรือไม่เราจัดการได้ในเวลา 4 ปี แต่ระบบอื่นนอกจากนี้ เราจะต้องมาพูดคุยกันแบบคนไทยที่เราฝึกศึกษาสร้างมา หากจะเปลี่ยนกติกาให้มวลชนส่วนใหญ่ยอมรับร่วมกัน

กรบวอนขอผู้ใหญ่ทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้นต้องคำนึงคือ เห็นแก่ระบบเชิงโครงสร้างการหาทางออก โดยพยายามหาทิศทางความร่วมมือทางออกที่เป็นไปได้ทั้งสองฝ่าย การลดความต้องการในบางประเด็นบ้าง เพื่อหาทางออกเพื่ออนาคตที่ดี ระบบที่ใช้ สิ่งที่ผู้เขียนเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจ คนไทยไม่ตันทั้งสองฝั่งจนไร้ที่ยินของทั้งสองฝ่าย สำคัญต้องไม่ทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

หาทางออกด้วยการเจรจาเกิดครบท่านผู้เจริญทั้งหลาย การจัดการเลือกตั้งควรเป็นไปตามหลักการและเหตุผลภายใต้รัฐธรรมนูญ อย่าให้สังคมไทยไปไกลเกินกว่าที่ต้องเผชิญหน้าคาดการณ์ เหตุการณ์ที่เราคาดการณ์จะเกิดขึ้นได้

เห็นพี่น้องไทยจะตายด้วยความเชื่อมั่นในวิธีการต่อสู้แบบหักไม่ยอมงอ ผู้นำทำไมจึงไม่หลีกเลี่ยง ยอมลดประเด็นเพื่อการไปได้ในการปรองดองทางออกของประเทศ

**ส**ังคมไทยมีปัญหามากมายทั้งเศรษฐกิจ สังคม จนขณะนี้ไปไกลถึงลูกฆ่าพ่อแม่ พี่น้อง สัญญาด้านไหนๆ ดูจะไม่ปลอดภัยสำหรับอนาคตลูกหลานสิ่งที่ควรประณิประนอม คือบริบทที่เป็นไปได้ ทักษะที่ดีที่ทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง มนุษย์มีดำ มีขาว มีถูกมีผิด มีดีมีชั่ว มีเที่ยงตรงคดงอ มีใจที่ยากแท้ยิ่งถึง รู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ ขอเราชาวไทยให้เกียรติสิทธิซึ่งกันและกัน เคารพความเป็นอยู่มีอยู่คือความเท่าเทียมในความเป็นคนไทย มาหาแนวทางกำจัดคนชู้โกงให้ออกจากวิถีอำนาจ แต่จะทำให้ได้ต้องพร้อมยอมรับร่วมกันอย่างมีเหตุผล ด้วยกฎกติกาที่ยอมรับร่วมกัน

กรบวอนขอวิงวอนด้วยความเคารพในสิทธิแห่งการชุมนุมเรียกร้อง เน้นนานจนเกือบเข้าใกล้การเผชิญหน้ากับคนใช้ภาษาเดียวกัน ถึงเวลาที่หยุดพักเจรจาหาทางออกร่วมกัน องค์กรทั้งอิสระไม่อิสระต้องทำงานภายใต้กรอบกฎหมายเดียวกัน ไม่มีมือดีครอบงำ ความเสื่อมถอยของความศรัทธาเกิดจากความไม่ยุติธรรม ความไม่ยุติธรรมเกิดจากความมือคดครอบงำ หากการไม่ไว้วางใจในสังคมความสงบในสังคมย่อมไม่มีทางเกิดขึ้น

รัฐไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เขียนเชื่อมั่นในเสียงส่วนใหญ่ในระบบที่ใช้กันทั่วโลก ยอมรับร่วมกันได้คือการเลือกตัวแทนมาทำหน้าที่ปกครองเป็นฝ่ายบริหารและออกกฎหมาย ส่วน

วิธีการเลือกตั้งจะดีเลวเช่นใด เรามาจัดการ หาวิธีการจัดการด้วยกระแสปฏิรูปกันต่อไป

เจรจาหาทางออกเพื่อประเทศ หรือจะรอเผชิญหน้าทำควมวอลชนให้เกิดไทยฆ่าไทย จะไม่ให้เกิดได้มาคุยหาทางออก ทางลง เพื่อความยั่งยืนของการปกครองที่เราต่อสู้รักและห่วงแหนของทุกคน หยุดเจรจากันเถิดผู้ใหญ่ผู้เจริญทั้งหลาย หากยังตั้งท่ารอเผชิญหน้า ไม่มีทางจบ ผู้เจริญ ทุกปัญหาที่มีทางออก คนพาลจะบอก ทุกทางออกมีแต่ปัญหา

## ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว